



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๒๐๔๘

ที่ พม ๐๖๐๓.๒/ ๖ ๒๕๒๕ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนชั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า และหัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานเลขาธิการกรม ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือน
ชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดเกณฑ์ประเมินบุคคล
เพื่อการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
มาเพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dsdcw.go.th
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ <http://๑๑.๑๙.๒๓๘.๒๓๓/hr> หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

(นางศิริกร ณ ระนอง)

หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการกรม



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
เรื่อง กำหนดเกณฑ์ประเมินบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ด้วย ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับสูง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ และที่ นร ๑๐๐๗/ว ๒๒
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓

เพื่อให้การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมติกำหนดเกณฑ์ประเมินบุคคล
เพื่อการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดังนี้

กำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย

๑. ความรู้

๑๐ คะแนน

เช่น คุณวุฒิการศึกษา การอบรม/พัฒนา
ทักษะ/ความสามารถพิเศษ

๒. ความสามารถ

๖๐ คะแนน

เช่น การนิเทศงาน การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
การประสานสัมพันธ์ ภาวะผู้นำ
การมีวิสัยทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์
การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา

๓. ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

๓๐ คะแนน

เช่น การดำรงตำแหน่งหน้าที่ ผลงานสำคัญ
การได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการ/คณะทำงาน
ความประพฤติ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายไมตรี อินทสุต)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ